



คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างก่อ

ที่ ๓๑๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ

ด้วยเทศบาลตำบลสร้างก่อ มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นเพิ่มมากขึ้น จึงได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อการให้บริการ และความต้องการของประชาชนได้อย่างมีศักยภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วิสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ ดังต่อไปนี้

๑. นายปฏิพัทธ์ พรหมไตรย์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ มีหน้าที่กำกับดูแล กองคลัง และกองช่าง ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบาย มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรี จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติเทศบาลบัญญัติหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติเทศบาลบัญญัติหรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น มีอำนาจสั่งให้ส่วนราชการดังกล่าว ชี้แจงแสดงความเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานของกองช่าง และกองคลังทั้งหมดและรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. นายบุญจันทร์ พลชา ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ มีหน้าที่กำกับดูแล กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบาย มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรี จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติเทศบาลบัญญัติหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติเทศบาลบัญญัติหรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น มีอำนาจสั่งให้ส่วนราชการดังกล่าว ชี้แจงแสดงความเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดและรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายประเสริฐ ชินกร )  
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ